

ว่ากันว่าสุนัขเป็นสัตว์แสนรู้ที่ยกให้เป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์เลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากมันจะซื่อสัตย์ และเข้าใจภาษาท่าทางของเจ้าของแล้ว หลายครั้งสุนัขยังช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่ง และเจ้า "กาบัง" สุนัขเพศเมียจากฟิลิปปินส์ตัวนี้ ก็คงเป็นหนึ่งในนั้น เพราะมันถึงขั้นช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนให้รอดพ้นจากเหตุรถชน จนตัวมันเองถูกรถบดจุกแหงไปอย่างที่เห็น และกลายเป็นสุนัขฮีโร่ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ รวมถึงในไทย ก็มีหลายคนหยิบยกเรื่องราวของมันมาพูดถึงหลายเดือนแล้วเช่นกัน แต่ก็ยังไม่แพร่หลายนัก วันนี้เราจึงขอเล่าเรื่องราวของมันมาฝากให้อีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักมันไปพร้อม ๆ กันค่ะ

เหตุการณ์ที่ทำให้เจ้ากาบัง กลายเป็นฮีโร่ของคนทั่วโลก เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่เมืองแซมโบงกาของฟิลิปปินส์ โดยในวันนั้น เด็กหญิงวัย 11 ขวบ และ 3 ขวบคู่นึง กำลังเดินจับมือกันข้ามถนนพร้อมกับเจ้ากาบังซึ่งเป็นสุนัขที่บ้าน แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วไม่ยั้ง มุ่งตรงมายังทิศทางที่เด็ก 2 คนเดินอยู่ ทันใดนั้นเอง เจ้ากาบังก็กระโดดขวางรถทันที ทำให้จุกของมันเข้าไปติดในซี่ล้อรถ จากนั้น นายรูดี บังกัล พ่อของเด็กหญิง ซึ่งเป็นเจ้าของเจ้ากาบัง ก็เข้าไปช่วยเอาจุกที่ยับเยินของมันออกจากซี่ล้อรถ ก่อนที่เจ้ากาบังจะวิ่งหนีไปจากที่เกิดเหตุ

หลังจากวันนั้น เจ้ากาบังก็หายไปนานถึง 2 สัปดาห์ จึงกลับมาบ้านอีกครั้ง นายรูดีจึงนำตัวมันส่งโรงพยาบาลสัตว์ ในวันนั้น สัตวแพทย์ได้ขอทำการ усыณาตให้มัน เพื่อให้มันหลุดพ้นจากความทรมาน แต่นายรูดีขอให้รักษาชีวิตมันเอาไว้ และไม่แน่ใจว่า เจ้ากาบังจะมีอาการดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง

อย่างไรก็ดี หลังจากเรื่องราวของเจ้ากาบังถูกถ่ายทอดไปยังสื่อต่าง ๆ

เจ้ากาบังก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ซึ่งก็มีผู้บริจาคเข้ามาช่วยเหลือเจ้ากาบังเป็นจำนวนมาก และล่าสุด เจ้ากาบังก็กำลังจะเดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ และทำศัลยกรรมซ่อมแซมจุกที่หายไป เพื่อให้มันกลับมาใช้ชีวิตใหม่ สามารถกินอาหาร และใช้ปากคาบสิ่งต่าง ๆ ได้ดังเดิม

ก็นับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และแสนรู้ของสุนัขที่น่าทึ่งเรื่องหนึ่ง ที่เชื่อว่าน่าจะทำให้หลาย ๆ คนซึ่งไปตาม ๆ กันเลยทีเดียว

Credit kapook.com

ไว้แอดมินจะหารูปเจ้ากาบังมาฝากนะคะ :) ตอนนี้เว็บบ์โหลดรูปลงไม่ได้ง่าาา - -"